



## บันทึกข้อความ

๒๕ ๖๖

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๕๕ ต่อ ๒๔๔๙

ที่ กษ๑๐๕/๑๗๖/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วน 13๑๖/15๑๗.๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน พ/๓๗๑  
สมรรถนะครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ลนท. ผอ.กตบ. และ ผอ.กพร.

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ซึ่งได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน <http://www.rid.go.th> หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖” หรือ <https://rid.thaijobjob.com> >พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน >ปี ๒๕๖๖ >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค, ทน.๑-๙ บอ. และ ผบท.บอ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบทั่วกัน



(นางสาวอรญา เขียวคุณา)

ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ.

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกรมชลประทานได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กรมชลประทานได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปทางทุจริต กรมชลประทานจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตั้งแต่ต้น

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แนบท้ายประกาศนี้

ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

๑. ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดย

- สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยัด และรองเท้าแตะฟองน้ำ)

๒. ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัย เพื่อสวมใส่ในการเข้าสอบด้วยตนเอง และต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาในการสอบ

๓. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะตามประกาศฉบับนี้

๔. ผู้เข้ารับ...



๔. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๕. ผู้เข้ารับการประเมินควรมาถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๖. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินโดยเคร่งครัด

๗. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๘. เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือให้ยุติการประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน อาจพิจารณาสั่งการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

ง) หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา คำถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จำนวน ๑ ชุด

๒. หลักฐานผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ภายใน ๔๘ ชั่วโมงก่อนวันสอบ โดยใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit)

จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานตามลำดับคะแนน ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <https://rid.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุริยพล นุชอนงค์)

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน